



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว สอบตรงรับ 4 พันคน ขอร้องอย่าโทษระบบแอดมิชชัน

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 มีนาคมว่า การที่คณะวิทยาศาสตร์หลายแห่งออกมารับนิสิต นักศึกษาผ่านระบบแอดมิชชันว่า นิสิต นักศึกษาที่สอบได้นั้นเมื่อเข้าเรียนไปแล้วส่งผลถึงเกรดเฉลี่ยของเด็กตกต่ำ บางคนเรียนได้เกรดเฉลี่ย 1 กว่าๆ เท่านั้นว่า ไม่อยากให้โทษระบบแอดมิชชันเพียงอย่างเดียว การที่เด็กคนหนึ่งสอบได้เกรดเฉลี่ย 1 กว่าๆ นั้นย่อมมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เริ่มจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ครูบางคนเอาแต่รับจ้างสอนพิเศษไม่ได้สนใจให้ความรู้ในชั้นเรียนกับเด็กอย่างเต็มที่ เด็กเองได้รับการสอนให้ทำโจทย์เพียงอย่างเดียวเพื่อสอบ แต่กระบวนการคิดที่ลุ่มลึก การตั้งคำถามในเชิงการบูรณาการเชื่อมโยงเด็กตั้งไม่ได้ เมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอาใจใส่ต่อเด็กเหล่านั้นอย่างไร ครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคนยังสอนแบบโบราณมาก ทำตัวเองเป็นพระเอกนางเอก ใช้ระบบป้อนความรู้ให้เด็กตลอดเวลา เมื่อเด็กไม่ตอบสนองต่อการเรียนในลักษณะนั้น อาจทำให้ไม่ตั้งใจเรียนหรือเกิดความเบื่อหน่ายครู ประกอบกับบางคนไม่เคยเรียนแบบเชื่อมโยง ไม่เคยถูกสอนให้คิดอย่างลุ่มลึก จึงปรับตัวเองไม่ได้ เกรดเฉลี่ยของเด็กจึงตกเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ไม่ควรโทษระบบแอดมิชชันว่าเป็นระบบที่คัดเด็กมาแล้วทำให้เด็กเรียนไม่ได้หรือส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยที่ตกต่ำ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์มศว นั้นเราไม่ได้มองว่าหากเกรดเฉลี่ยตกต่ำไม่ได้เป็นเพราะระบบแอดมิชชัน

“ระบบแอดมิชชันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมา แต่ระบบนี้ได้รับการส่งเสริมความคิดมานาน ซึ่งเป็นระบบคัดเลือกเด็กเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาได้วิธีหนึ่ง หากแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นระบบที่ดีที่สุด ซึ่งนอกจากระบบแอดมิชชันแล้วก็ยังมีระบบสอบตรงที่เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง จะเห็นว่าการคัดเลือกเด็กเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยนั้นขณะนี้ก็มีทางเลือกมากขึ้น และมีความหลากหลายพอสมควร”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดการสอบตรงของมศว นั้น เราไม่ได้มองแค่ความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เรามองเด็กในมิติอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเพื่อส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ปัญหา การที่เราไม่มุ่งเน้นแต่วิชาการเพียงอย่างเดียวทำให้เราได้เด็กที่มีความรู้ความคิดที่นอกเหนือจากในตำรา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหลักคิดของมศว ส่วนสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็ย่อมมีหลักคิดของตัวเอง ในปีการศึกษา2552 การสอบตรงของมศวรับนิสิตประมาณ 4,000 คน